

Số: 878 /KH-SVHTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2023

Năm 2023, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, tăng tốc và tạo đà phát triển cho 02 năm còn lại của nhiệm kỳ, với nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với chủ đề “*Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội*”. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 các nội dung trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động với chủ đề “*Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả*”, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước gắn với việc thực hiện phương châm hành động “*Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả*”; đưa công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị.

Căn cứ Chương trình số 04-CTr/BĐVTU-BCSĐUBNDTP ngày 25 tháng 02 năm 2022 về chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân vận, giai đoạn 2022-2026;

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân vận. Xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

b. Quán triệt sâu sắc ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động vì nhân dân phục vụ. Qua đó, công chức, viên chức, người lao động xác định trách nhiệm trong việc thực hiện công tác dân vận, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách dân vận, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

c. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chủ đề năm 2023 của Thành phố *“Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”*.

a. Thực hiện công tác dân vận trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của các tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.

b. Công tác dân vận của chính quyền phải xác định nội dung thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền vận động

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân vận gắn với thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng, Đảng ủy Sở về công tác dân vận¹.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh *“Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”* và Đảng bộ Thành phố về *“Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”*.

¹ Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 06/7/2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI về công tác dân vận; Thông tri số 06-TT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33-CT/TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 784-QĐ/TU ngày 06/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố; Quyết định số 309-QĐ/ĐUK ngày 08/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị khối Dân – Chính – Đảng Thành phố và Luật số 10/2022/QH15 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Xây dựng nội dung và giải pháp phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh để giáo dục lòng yêu nước trong công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; nhất là về đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đa dạng và phong phú các hình thức tuyên truyền như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hội nghị, sinh hoạt tư tưởng trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” gắn với nội dung “*5 không*”², nội dung xây dựng “*Không gian văn hóa Hồ Chí Minh*” và phát động đợt thi đua cao điểm với công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

2. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền

Xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức, người lao động có tác phong đạo đức chuẩn mực, có trách nhiệm với nhân dân, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, phong cách “*trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân*”, “*nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin*” và phương châm “*chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả*” trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua “*cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025*”; thực hiện tốt phương châm “*4 xin - 4 luôn*”³.

Công chức, viên chức, người lao động thực hiện phương châm: mỗi công chức, viên chức, người lao động là một cán bộ dân vận, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân, trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Tích cực sửa đổi lỗi làm việc theo hướng dân chủ, công khai; không ngừng nâng cao năng lực, đẩy mạnh thực hiện đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp viên chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ công chức, viên chức.

² Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên; Không gây phiền hà cho Nhân dân và doanh nghiệp; Không xả rác ra đường phố và kênh rạch; Không vi phạm Luật giao thông đường bộ; Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố.

³ Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Tạo môi trường làm việc dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức viên chức; tạo điều kiện cho công chức viên chức phát huy năng lực, sở trường, an tâm công tác. Mỗi quan hệ đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị được giữ vững và phát huy.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030; kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở, rà soát, ban hành các quy trình để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân, doanh nghiệp. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn, không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Mức độ hài lòng thông qua khảo sát của người dân đạt mức trên 90%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt mức trên 90%. Có kế hoạch thực hiện để đưa các thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

Thực hiện công bố, cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy định, quy trình về thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ, đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công và các thủ tục hành chính liên thông.

Thực hiện nghiêm túc thư cảm ơn, thư xin lỗi. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện thư cảm ơn, thư xin lỗi; áp dụng biện pháp hành chính, xử lý kỷ luật...đối với công chức, viên chức, người lao động vì nguyên nhân chủ quan không làm hết trách nhiệm, lợi dụng vị trí công tác để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Bố trí nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận tiếp công dân, tiếp khách khang trang, sạch đẹp qua đó thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong việc phục vụ nhân dân; công khai chức năng, nhiệm vụ của công chức để Nhân dân thực hiện chức năng giám sát.

4. Thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về ban hành thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ

quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về ban hành thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật. Không để phát sinh những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ giữa cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới. Tổ chức các Hội nghị đối thoại với công chức, viên chức, người lao động. Hàng năm, tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của toàn ngành và của Sở.

Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Quy định chế độ báo cáo kết quả thực hiện dân chủ cơ sở tại đơn vị định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm.

Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

5. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh “*Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội*” và Đảng bộ Thành phố về “*Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên*”.

Kịp thời biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương điển hình “*Dân vận khéo*”, gương “*Người tốt, việc tốt*” nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tiềm năng, trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền tại cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

Tham mưu xây dựng, triển khai, theo dõi việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở.

Tham mưu xây dựng chương trình và nội dung sinh hoạt giao ban định kỳ tuần, tháng, quý của Lãnh đạo Sở với các phòng, đơn vị theo quy định.

Tham mưu xây dựng Kế hoạch của Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở triển khai tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Sở Văn hóa và Thể thao hàng năm.

2. Phòng Tổ chức – Pháp chế

Thực hiện vai trò thường trực tham mưu về công tác dân vận chính quyền. Tham mưu xây dựng kế hoạch, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền theo yêu cầu.

Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các quy chế có liên quan đến tổ chức hoạt động của Sở và của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; các quy chế, hướng dẫn, kế hoạch, quy định có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, công tác quy hoạch, công tác đào tạo bồi dưỡng, đánh giá và phân loại công chức viên chức hàng quý theo hiệu quả công việc, đánh giá và phân loại công chức viên chức hàng năm, minh bạch tài sản thu nhập và các công tác khác có liên quan.

Tham mưu Kế hoạch kiểm tra hoạt động công vụ đối với các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2023.

Hướng dẫn bình chọn điển hình “Dân vận khéo” tại cơ quan, đơn vị.

Theo dõi công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tại cơ quan, đơn vị.

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tham mưu triển khai, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác ngành văn hóa và thể thao.

Tham mưu xây dựng, triển khai, theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; công khai tài chính và quản lý sử dụng tài sản theo quy định.

4. Thanh tra Sở

Tham mưu triển khai thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao.

Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hành chính, tham mưu thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

5. Các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ khác

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm có liên quan đối với việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Thông tin đầy đủ, công khai đến công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về các quy chế, văn bản hướng dẫn hoặc triển khai những nội dung có liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách đối với công chức, người lao động để biết và thực hiện.

6. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Xây dựng và triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị. Thực hiện sơ kết, tổng kết theo đúng nội dung hướng dẫn.

Định kỳ gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền: báo cáo 06 tháng 10/5. Báo cáo năm gửi trước ngày 10/11 của năm.

7. Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao

Tổ chức vận động công đoàn viên, đoàn viên thanh niên nêu cao ý thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Tham gia giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị.

Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên phối hợp triển khai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; hướng dẫn hoạt động Ban Thanh tra nhân dân các cấp.

Trên đây là Kế hoạch công tác dân vận của chính quyền năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ban chấp hành hai đoàn thể triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Đảng ủy- Lãnh đạo Sở;
- CD; ĐTN Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp;
- Lưu: VT, TCPC, C.

GIÁM ĐỐC



Trần Thế Thuận

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

